

ที่ มท ๐๘๐๑.๕ /ว ๕๐๖



สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการ
สถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล
ประจำภาคและประจำเขต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ
สถานธนาอนุบาลประจำภาคและประจำเขต และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งใบสมัครถึงสำนักงาน จ.ส.ท.
ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง ให้ถือว่าการเดินทางไปเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ผู้จัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล
ประจำภาคและประจำเขตเป็นการเดินทางไปราชการ สำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปล่วงหน้าก่อนวันคัดเลือก
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์พงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายธุรการ

โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๔

โทรสาร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๐, ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑

www.lgp.go.th



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ

สถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือก
ผู้จัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำภาคและประจำเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) ได้ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำภาคและประจำเขต โดยกำหนดให้ส่งใบสมัคร จัดทำวิสัยทัศน์ ถึงสำนักงาน จ.ส.ท. ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ (๖) ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลขประจำตัว

๑.๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำภาค จำนวน ๖ ราย

รายละเอียดปรากฏตาม ผผนวก ก

๑.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำเขต จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

รายละเอียดปรากฏตาม ผผนวก ข

๑.๓ กรณีผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อตนเองปรากฏตามประกาศฉบับนี้ ให้ทำหนังสือระบุ ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งถึงสำนักงาน จ.ส.ท. ด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑.๔ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด สำนักงาน จ.ส.ท. จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๒.๑ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดปรากฏตามผผนวก ค

สำหรับข้อมูลบุคคล (CREDIT BUREAU)ให้นำเอกสารมาในวันสอบการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

/ ๒.๓ ให้ผู้เข้ารับ ...

๒.๓ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเดินทางมาถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเวลา ๓๐ นาที ผู้ใดมาถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๔.๑ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

๔.๒ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีหน้าที่ต้องทราบเลขประจำตัว วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และปฏิบัติตามระเบียบวิธีการคัดเลือกโดยเคร่งครัด ดังนี้

(๑) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วยปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

(๓) ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าห้องสอบเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ ก่อนเวลาสอบ

(๔) อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ใดมาถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มทดสอบแล้ว ๓๐ นาที (๐๙.๓๐ น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(๕) ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องนั่งสอบในห้องสอบและที่นั่งสอบตามที่กำหนด

(๖) ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเอกสารตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ ความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ สำนักงาน จ.ส.ท. จะไม่รับฝากทรัพย์สินใดๆ และจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญหาย และหากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตรวจพบว่าผู้สอบนำสิ่งต้องห้ามดังกล่าวเข้าไปในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ โดยเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

สำนักงาน จ.ส.ท. ดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการคัดเลือกดังกล่าว โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้สำนักงาน จ.ส.ท. ทราบ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๑ หรือ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๐ และหมายเลข ๐ ๒๒๔๔ ๘๓๘๒

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาถนูปาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำภาค

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล	เลขประจำตัวสอบ
1	นางสาวชนกานต์ บัดทุมมา	สถานธนาอนุบาลเทศบาลนครรังสิต	001
2	นางบุษบา ทิพย์เทริญญ	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส	002
3	นายไพฑูรย์ ชมขุนทด	สถานธนาอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 2	003
4	นายสมหมาย สมศักดิ์	สถานธนาอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต	004
5	นายสุชาติ ฤทธิแรง	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองลพบุรี	005
6	นายอิทธิเดช ทิพย์แสง	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	006

ลลลลลล

ll

ll

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลประจำเขต

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล	เลขประจำตัวสอบ
1	นายจีระพงศ์ เหมือนพิมพ์	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองหลังสวน	001
2	นายเชน ต้นเลี้ยง	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองพังงา	002
3	นายชรินทร์ สิ้นรัตน์	สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลห้วยยอด	003
4	นายทวีวงศ์ วงศ์ช่วย	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง	004
5	นางทิพสินี โตใหญ่	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองราชบุรี	005
6	นายประเสริฐ สมรวย	สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลท่าตะโก	006
7	นางศรีสุรางค์ เนียมอยู่	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองพิจิตร	007
8	นายสมคิด กิจจรเกียรติ	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ	008
9	นายสมนึก เพชรสังข์	สถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลกำแพง	009
10	นางสิริัญญา แก้วมี	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองตะกั่วป่า	010
11	นางอำนาจ อู่สำเภา	สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองสองพี่น้อง	011

กิตติคุณ

OK

35

รายละเอียดภาคผนวก ค

วันสอบ /เวลา	ตารางเวลาสอบคัดเลือก
<p>รอบเช้า</p> <p>วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.</p> <p>เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.</p>	<p>- การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)</p> <p>- การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์</p>
<p>รอบบ่าย</p> <p>เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.</p>	<p>- การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์</p>